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ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

สมยัสามญั  สมยัท่ี  3  / 2559 

คร้ังท่ี  3 

วนัท่ี   24  สิงหาคม   2559   เวลา   09.00  น. 

ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

ผู้มาประชุม 

ลาํดับที ่ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายบุญสวน     วชิาสวสัด์ิ ส.อบต.ม.1 บุญสวน   วชิาสวสัด์ิ  

2 นายทองดาํ   จาํปาบุรี ส.อบต.ม.1 ทองดาํ    จาํปาบุรี  

3 นายสมคัร   ภาวะหาญ ส.อบต.ม.2 สมคัร    ภาวะหาญ  

4 นางบุดสี      เศษนาเวช ส.อบต.ม.2 บุดสี     เศษนาเวช  

5 นายสวสัด์ิ     สมบติัหอม ส.อบต.ม.3 สวสัด์ิ     สมบติัหอม  

6 นายธงชยั    มาตรภูธร ส.อบต.ม.3 ธงชยั     มาตรภูธร  

7 นายประไมล ์   สันคะนุช ส.อบต.ม.4 ประไมล ์   สันคะนุช  

8 นายประมวล    สีดาํ ส.อบต.ม.4 ประมวล   สีดาํ   

9 นายบรรจง    ทพัสุริย ์ ส.อบต.ม.5 บรรจง     ทพัสุริย ์  

10 นางนิตย ์   มาตรา ส.อบต.ม.5 นิตย ์   มาตรา  

11 นายบุญถม     คาํสะอาด ส.อบต.ม.6 บุญถม     คาํสะอาด  

12 นายจาํลอง    โภควบิูลย ์ ส.อบต.ม.6 จาํลอง    โภควบิูลย ์  

13 นางสุภาพ     พรมมร ส.อบต.ม.7 สุภาพ    พรมมร  

14 นางพวงเพชร     เจนชยั ส.อบต.ม.7 พวงเพชร   เจนชยั  

15 นายพลอย      จุลศรี ส.อบต.ม.8 พลอย      จุลศรี  

16 นายสงวน       คาํทอน ส.อบต.ม.8 สงวน    คาํทอน  

17 นายพลู    โสกชาตรี ส.อบต.ม.9 พลู    โสกชาตรี  

18 นายแปลก     คาํเบา้เมือง ส.อบต.ม.9 แปลก     คาํเบา้เมือง  

19 นายกาํธร    คาํสอนทา ส.อบต.ม.10 กาํธร    คาํสอนทา  

20 นายอุดม   คาํมูลคร ส.อบต.ม.10 อุดม    คาํมูลคร  

21   นางสาวอรัญญา    แคนหนอง  เลขานุการสภา อบต. อรัญญา   แคนหนอง  
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ผู้ร่วมประชุม 

ลาํดับที ่ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง     ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 น.ส.เจนจิรา  ใจจุลละ รองปลดั อบต. เจนจิรา  ใจจุลละ  

2 จ.อ.ธนวรรธน์  จนัต่อ ผอ.กองสวสัดิการสังคม ธนวรรธน์  จนัต่อ  

3 น.ส.ชณชัชา  ศรีเงิน จพง.จดัเก็บรายได ้ ชณชัชา  ศรีเงิน  

4 นายจกัรา  ไชยโคตร นกัจดัการงานทัว่ไป จกัรา  ไชยโคตร  

5 นายฤทธิรงค ์ สุจนัทร์ นกัพฒันาชุมชน ฤทธิรงค ์ สุจนัทร์  

6 นางนิศมา  คาํเบา้เมือง นกัวเิคราะห์ ฯ นิศมา  คาํเบา้เมือง  

7 นายศุภฤกษ ์ ปะระทงั หน.สาํนกัปลดั ศุภฤกษ ์ ปะระทงั  

8 นางธนญัญา  ชินวรรณ ผอ.กองคลงั ธนญัญา  ชินวรรณ  

9 นายอนุวฒัน์  พนัธ์แสง นิติกร อนุวฒัน์  พนัธ์แสง  

10 สิบเอกประเสริฐ  วิริยะ ผอ.กองช่าง ประเสริฐ  วริิยะ  

11 จ.ส.อ.บุญส่ง  แสนมี จพง.ป้องกนั ฯ บุญส่ง  แสนมี  
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บันทกึรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแอ่ง 

สมัยสามัญ   สมัยที ่ 3 / 2559   คร้ังที ่ 3 

วนัที ่   24  สิงหาคม  2559    เวลา   09.00   น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแอ่ง 

……………………………………….. 

เร่ิมประชุมเวลา  - 09.00 น. 

 -  เม่ือถึงเวลานัดประชุมแล้ว  ปลัด  อบต.ห้วยแอ่ง  ทาํหน้าท่ีเลขาสภา  อบต.      

ห้วยแอ่ง  ไดใ้ห้สัญญาณ  เรียกให้  ส.อบต.ทุกท่าน  เขา้ห้องประชุมและนบัองค์

ประชุมครบแลว้  โดยมี  นายประมวล  สีดาํ  ทาํหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม  

และกล่าวเปิดประชุมใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระ 

ระเบียบวาระท่ี 1 - เร่ืองประธานแจง้ใหท้ราบ 

ประธาน ฯ - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2  - เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 

ประธาน ฯ - 2.1 เชิญท่านทองดาํ  จาํปาบุรี   ประธานคณะกรรมการตรวจบนัทึกประชุมคร้ังท่ี

แลว้  และหาก  ส.อบต.  ท่านใด  มีขอ้แกไ้ขเพิ่มเติม  เปล่ียนแปลง  โปรดยกมือ          

ขอแกไ้ขได ้ เชิญครับ 

นายทองดาํ ฯ - ผม นายทองดาํ  จาํปาบุรี   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี 1     

ประธานตรวจบนัทึกการประชุม  ผมได้ตรวจบนัทึกรายงานการประชุมแล้ว  

สมบูรณ์  ครบถว้น  ไม่มีแกไ้ขครับ 

ประธาน ฯ - เม่ือไม่มี  ส.อบต.  ท่านใดแก้ไข  เปล่ียนแปลง  เพิ่มเติม  ผมขอความเห็นชอบ

บนัทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้  โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม ฯ - มีมติเห็นชอบบนัทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 

ระเบียบวาระท่ี 3 - เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

ประธาน ฯ - 3.1 รายละเอียดและแนวทางในการจ่ายเงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชน  เชิญ  

หน.ส่วนสวสัดิการสังคม  ช้ีแจงรายละเอียด   

จ.อ.ธนวรรธน์ ฯ - ผม จ.อ.ธนวรรธน์  จนัต่อ  หน.ส่วนสวสัดิการสังคม  กรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ิน  มาช้ีแจงรายละเอียด  29  มิถุนายน  2553  เห็นชอบเงินสมทบกองทุน

ประชาชน  1  ลา้นบาท  รัฐบาล  1  ลา้น  และทอ้งถ่ิน  1  ส่วน  กองทุนสวสัดิการ

สังคม  จดัตั้ง  1  ปีข้ึนไป  เปิดรับสมาชิกชุมชน  ร้อยละ  50  ตอ้งจดัดา้นบริการ

สาธารณะ  ถา้จะอุดหนุนตอ้งดูสถานะการเงินการคลงั  อบต.  ก่อน  จึงเนน้ดา้น

ภาระกิจหลกัการบริการสาธารณะ   
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 - อุดหนุนไดต้อ้งดาํเนินการดา้นสาธารณะประโยชน์  เช่น  แกไ้ขปัญหาภยัแลง้  ให้

ทุนเด็กนักเรียน  เป็นตน้  ไม่ให้นาํไปหากาํไรรายได้เพิ่มข้ึน  ไม่ให้ก็ยืม  จดัซ้ือ

เส้ือผา้  หือเงินรางวลัต่าง ๆ  เคร่ืองแต่งกาย  เป็นตน้ ตอ้งดาํเนินการเพื่อสาธารณะ

ประโยชน์เท่านั้น   

นายแปลก ฯ  - ผม นายแปลก  คาํเบา้เมือง  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 9 

ตราไวใ้นขอ้บญัญติัปี 59  ตั้งไวจ้าํนวน  50,000  บาท  สมทบ  ถา้เงินตามขอ้บญัญติั

ปี  59  ไม่เขา้ตามท่ีประมาณการไว ้ ถา้เงินพอจึงจะสมทบให้  50,000  บาท  และ  

70,000  บาท  ตามลาํดบัต่อไป      

นายทองดาํ ฯ - ผม  นายทองดาํ  จาํปาบุรี   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 1 

คร้ังน้ีก็อภิปรายเงิน  70,000  บาท  คร้ังท่ีแล้วก็ปรากฏในบนัทึกประชุมแล้ว  ผม

อยากให้ดาํเนินการตามโครงการในขอ้บญัญติัก่อน  เงิน  50,000  บาท  กองทุน

สวสัดิการชุมชนรอก่อน 

นายบุญสวน ฯ - ผม นายบุญสวน  วชิาสวสัด์ิ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ท่ี 1 

เงินสภาองค์กรชุมชน  70,000  บาท  อุดหนุน  50,000  บาท  ผมขอเสนอให้

งบประมาณเข้ามาก่อนตามท่ีประมาณการไวใ้นขอ้บญัญติัปี  59  จึงดาํเนินการ

ต่อไป 

ประธาน ฯ - สภาองค์กรชุมชน  ใชป้ระโยชน์เพื่อสาธารณะ  เงินทุนการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดจน

เขา้โรงเรียน  และดา้นอ่ืน  ๆ  อีกมากมาย  ผมก็ร่วมเป็นกรรมการดว้ย   

ผอ.กองคลงั - ดิฉัน  นางธนัญญา  ชินวรรณ  ผอ.กองคลัง  ถ้าเงินตราไวใ้นข้อบญัญติัจาํนวน  

50,000  บาท  ถา้เงินไม่เขา้  ดูสถานการณ์คลงัก่อน  จึงจะดาํเนินการได ้ เพื่อรักษา

สถานะการเงินการคลงัเงินจึงชะลออ่ืน  ๆ  เบิกจ่ายไวก่้อน   

นายศุภฤกษ ์ฯ - ผม นายศุภฤกษ์  ปะระทงั  หัวหน้าสํานักปลดั  เงินตั้งไวต้อ้งอยู่ในดุลพินิจของ

ผูบ้ริหาร  ถา้งบประมาณไม่เขา้มาก็จะดาํเนินการไม่ได ้

ท่ีประชุม ฯ - รับทราบและปรึกษากนัพอสมควร 

ประธาน ฯ - 3.2 รายงานตรวจสภาพเคร่ืองจกัร  วสัดุอุปกรณ์  ท่ีเก่ียวขอ้ง  ก่อนวนัโอนกิจการ

ประปาหมู่บา้น  บา้นท่างาม  หมู่  4  ตาํบลห้วยแอ่ง  เชิญเจา้หน้าท่ีจดัเก็บรายได้

ช้ีแจงรายละเอียด 
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น.ส.ชณชัชา ฯ - ดิฉัน  นางสาวชณัชชา  ศรีเงิน  จพง.จดัเก็บรายได้  แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

สภาพเคร่ืองจกัร  ซ่ึงรายละเอียดได้แจ้งให้ทราบแล้ว  มี  5  ท่าน  คือ  หอ  ถ้า

ตรวจสอบสภาพ  3  แห่ง  ปี  2540  ก่อสร้างนํ้ าเต็มถงัซัมเมิส  และสภาพหอถงันํ้ า

ใชง้านนานเกินไป  จ่ายค่าไฟฟ้าล่าสุดวนัท่ี  19  ก.พ.57  ถงันํ้ าสภาทัว่ไปใชก้ารได ้ 

3  ก.ย.57  มีผูใ้ชน้ํ้ า  108  ครัวเรือน  ตามรายละเอียดท่ีแนบมาแลว้   

ประธาน ฯ - เดือน  พ.ย.58  หมู่  4  ไดม้อบหมายให้  อบต.ห้วยแอ่ง  ประปาหมู่บา้นเป็นหอถงั

ซีเมนต ์ อยากหาหอถงัใหม่ทดแทน  บ่อ 2  อยูโ่รงเรียนบา้นโด  ผมอยากให้สภา ฯ  

รับมอบหรือไม่รับมอบ  เชิญท่านอภิปรายครับ 

นายบุญสวน ฯ - ผม นายบุญสวน  วชิาสวสัด์ิ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ท่ี 1 

ประปาหมู่  4  มี  3  หอถงัก็ทาํลายไปแลว้เพาะใชง้านไม่ได ้ ถา้เอาไวน้านก็จะเป็น

อนัตรายต่อชีวิต  และทรัพย์สิน  ถ้าใช้ไม่ได้ก็ทุบทิ้งครับ  ถ้ารับมอบมา  อบต.       

จะดาํเนินการอยา่งไร  แลว้จะมีการจา้งเจา้หนา้ท่ีจดัเก็บค่าไฟฟ้า  หรือไม่  และหาก

สภารับมอบ  วสัดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ  ก็มาขอกับ  อบต.  การเก็บเงินมีส่วนอยู่แล้ว  

มิเตอร์ก็ตอ้งลงทุน  สารคลอลีน  สารส้ม  ถา้ก่อสร้างอีกตอ้งใชน้ํ้ าสะอาด  เป็นของ

หมู่  1  มี  2  หอถงั  นํ้ าใส  มิเตอร์ไฟฟ้า  นํ้ าใตดิ้นสะอาด  อยากให้มีคนดาํเนินการ

ต่อไป  คณะกรรมการหมู่บา้น  ไม่มีผูด้าํเนินการ  หมู่  4  ใชง้บประมาณไปแลว้  4  

ลา้นบาท  ก็ยงัแกไ้ขปัญหาไม่ได ้ ผมอยากให้นาํเขา้สู่สภาเป็นระบบ  การซ่อมแซม

ทอ้งถ่ินตอ้งเป็นผูดู้แลรักษาและดูอ่ืน  ๆ  อีกมาก 

นายแปลก ฯ  - ผม นายแปลก  คาํเบา้เมือง  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 9 

ประปาหมู่  4  ผูใ้หญ่บา้นหมู่  4  มอบใหแ้ลว้  และมอบเคร่ืองมือเขา้มา  มีอะไรบา้ง  

เช่น  คีมล๊อค  ผูรั้บพสัดุ  บนัทึกไวห้รือไม่  ถา้มอบใหส้ภาแลว้  ค่าไฟฟ้าจะมีพอจ่าย

หรือไม่  ตอ้งหาหลกัฐานเพิ่มเติมอีก  ประชาชนไม่เขา้ใจ  อบต.  ตอ้งตรวจสอบ

บัญชีค่าไฟฟ้าด้วย   และอ่ืน  ๆ  ท่ี เ ก่ียวข้อง  ถ้า รับมอบเจ้าหน้า ท่ี   อบต.                  

จะดาํเนินการอยา่งไร 

ประธาน ฯ - ค่านํ้ าประปา  หน่วยละ 7  บาท  ค่าเช่าธรรมเนียมมิเตอร์  10  ต่อเดือน  อบต.         

จะดาํเนินการอยา่งไร  ส่วนคีมคอมา้จดัเก็บท่ีผา่นมาดาํเนินการอยา่งไร  ผมอยากให ้ 

สภา  อบต.  พิจารณาดูก่อน  ค่าเก็บน่าจะมีกาํไรอยู ่ ถา้เก็บไวไ้ดก้็ดาํเนินการต่อไป     

นายศุภฤกษ ์ฯ - ผม นายศุภฤกษ์  ปะระทัง  หัวหน้าสํานักปลัด  การประปาเพื่อสาธารณะ

งบประมาณไม่เพียงพอ  ก่อนจะรับให้  สภา  อบต.  ตอ้งพิจารณาก่อนวา่ท่ีผา่นมามี

เงินสนบัสนุนถา้รับมอบแลว้ตอ้งดูแลให้ดี  อยากให้ช้ีแจงเงินคงเหลือเท่าไหร่  จะ



เป็นภาระมากหรือไม่  ขอขอ้มูลจาํนวนผูใ้ชน้ํ้ า  มาตรมิเตอร์จดก่อนหลงั   
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 - ถา้ของเดิมชาํรุดตอ้งดาํเนินการก่อน  อุปกรณ์เคร่ืองมือมีก่ีช้ิน  มีเงินสดอยู่ในบญัชี

เท่าไหร่  จะรับมอบใหไ้ดห้รือไม่ใหส้ภา อบต. พิจารณา   

นายทองดาํ ฯ - ผม  นายทองดาํ  จาํปาบุรี   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 1 

ถา้รับมอบมาแลว้ตอ้งตราเป็นขอ้บญัญติัสภาตาํบลก่อน  ถ้าขาดทุนจะดาํเนินการ

อยา่งไร  จะมีการปฏิบติัอยา่งไร  ประชาชนจะเดือดร้อนอีกหรือไม่  จดมิเตอร์มอบ

ให้เจา้หนา้ท่ี อบต.  รับผิดชอบ  ถา้มอบให้  อบต.  แลว้  จนท.อบต.ตอ้งดาํเนินการ

ต่อไป 

นายธงชยั  ฯ - ผม  นายธงชยั  มาตรภูธร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 3 

ตรวจสภาพแลว้มาอย่างไร  ระบบบญัชีเก็บได้เท่าไหร่  เงินขาดทุนกาํไรอย่างไร  

108  ครัวเรือน  ผูใ้ชน้ํ้ าเก็บเดือนละเท่าไหร่  ถา้  สภา  อบต.  ข้ึนค่ามิเตอร์นํ้ า  จะมี

ปัญหาหรือไม่  สอบถามวา่ถา้โอนมีก่ีถงั 

ผอ.กองคลงั - ดิฉัน  นางธนญัญา  ชินวรรณ  ผอ.กองคลงั  การเก็บค่านํ้ าประปา  ก่อนเลขานายก 

อบต.  นาํหนงัสือมาปี  2557  อบต.  ไม่ไดน้าํมาทาํระบบ  ตอ้งผา่นสภา อบต.  ก่อน  

มีหลายขั้นตอน  แต่งตั้งคณะกรรมการก่อนตามลาํดบั  อบต.  ยงัไม่ไดมี้การจดัเก็บ

ไดเ้ท่าไหร่  พอจะใช้จ่ายไดห้รือไม่  เงินค่าบาํรุงรักษานํ้ า  ตอ้งตราเป็นขอ้บญัญติั

ตาํบลก่อนในกิจการพินิชย์  ต้องมีบญัชีเก็บค่านํ้ ามีก่ีครัวเรือน  รายได้เท่าไหร่      

เป็นตน้ 

ประธาน ฯ - ท่ีประชุมอภิปรายพอสมควรแลว้  ผมจะขอมติท่ีประชุมว่าจะรับรองประปาหมู่ 4  

บา้นท่างาม  หรือไม่  โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม ฯ - สอบถามรายละเอียดพอสมควร  จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับโอนประปาหมู่   4             

มามอบให ้ อบต.  หว้ยแอ่ง  ดูแลและดาํเนินการต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4   - เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

ประธาน ฯ - 4.1 ขอความเห็นชอบขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี  พ.ศ.2560   วาระท่ี  2  

(แปรญตัติ)  คราวท่ีแลว้มีผูข้อแปรญตัติอยู ่ 2  ราย  เชิญครับ      

นายแปลก ฯ  - ผม นายแปลก  คาํเบา้เมือง  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 9 

หน้า  22/39  แผนงานสังคมสงเคราะห์ / ค่าตอบแทนเงินรางวลัประจาํปี  (โบนสั)  

ตั้งไว ้ 50,000  บาท  ถา้ตดัออก  30,000  บาท  คงไวเ้ช่นเดิม  20,000  บาท  เพิ่มเป็น

ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน  30,000  บาท  จากเดิมตั้งไว ้ 10,000  บาท  มาเพิ่มอีก  

4,000  บาท  ครับ  เพื่อเจา้หนา้ท่ีจะไดเ้ขา้อบรมหาความรู้ต่อไปครับ        
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ประธาน  ฯ - เม่ือไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมผมขอมติท่ีประชุมว่า  เห็นควรตดัออกไปตามท่ี

ท่านแปลก  คาํเบา้เมือง  เสนอหรือไม่  โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม ฯ - สอบถามรายละเอียดต่าง  ๆ  พอสมควร  จึงมีมติเป็นเอกฉนัท ์ ให้ตดัออก  30,000  

บาท  คงไว ้ 20,000  บาท  และนาํมาเพิ่มเป็นค่าธรรมเนียมและอบรมได ้

ประธาน ฯ - คาํขอแปรญตัติของ  นายทองดาํ  จาํปาบุรี  ส.อบต.หมู่  1  เชิญครับ 

นายทองดาํ ฯ - ผม  นายทองดาํ  จาํปาบุรี   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 1 

หนา้  11/39  โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์ ตั้ง

ไว ้ 100,000  บาท  ผมขอแปรตดัออก  50,000  บาท  คงไว ้ 50,000  บาท  ครับ  

เน่ืองจากตั้งไว ้ 50,000  บาท  ก็น่าจะพอใช้จ่ายอยู่  2  ช่วง  คือ  สงกรานต์  และ

เทศกาลปีใหม่  ครับ     

ปลดั อบต. - เงินท่ีตง้ไว ้ 100,000  บาท  ใช ้ 2   เทศกาล  7  วนัอนัตราย  ปีใหม่และสงกรานต ์ 

จะมีรายละเอียดต่าง  ๆ  เช่น  ค่าจดัซ้ือนํ้าด่ืม  ไฟฉาย  กราย  เส้ือสะทอ้นแสง  ไฟ

กระพริบ  และอ่ืน  ๆ  เม่ือมีการชาํรุด  ควรตั้งไว ้ 100,000  บาท  เช่นเดิม   

จ.ส.อ.บุญส่ง ฯ - ผม จ.ส.อ.บุญส่ง  แสนมี  เจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  ตั้งไว ้ 

100,000  บาท  ใชจ่้าย  2  คร้ัง  ช่วงเทศกาลสงกรานต ์ และปีใหม่  อบต.หว้ยแอ่ง  

เป็นจุดตรวจหลกั  อ.เมืองมหาสารคาม  มี 2 จุด  ผมอยากใหค้งไวเ้พราะอาจจะมีมติ

ใชจ่้ายเกิดข้ึนเหมือนท่าน  ปลดั  อบต.  ช้ีแจงรายละเอียด 

นายสมคัร ฯ - ผม นายสมคัร  ภาวะหาญ   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 2 

ผมเห็นดว้ยกบัท่านทองดาํ  ท่ีแปรตดัออก  50,000  บาท  คงไว ้ 50,000  บาท       

นายบุญสวน  ฯ - ผม นายบุญสวน วชิาสวสัด์ิ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 1  

การรณรงคเ์ทศกาลสงกรานต ์ และปีใหม่  ในช่วงเทศกาลนั้น  อบต.ห้วยแอ่ง  เป็น

จุดหลกั  ทุกคร้ังจะมีผูว้า่ราชการจงัหวดั    และส่วนหวัหนา้ราชการอ่ืน  ๆ  มาตรวจ

เยีย่มทุกคร้ัง  ทุกวนั  ผมวา่อยากใหค้งเดิมไวก่้อน   

ประธาน ฯ - เม่ือไม่มีท่านใดประสงคจ์ะอภิปรายอีก  ผมจะขอมติท่ีประชุมวา่  เห็นห้วยกบัท่าน

ทองดาํ  จาํปาบุรี  หรือไม่  ให้ตดัออกโครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน

ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่  คงไว ้ 50,000  บาท  และตดัออก  50,000  บาท  

โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม ฯ - สอบถามรายละเอียดพอสมควร  มีมติเป็นเอกฉนัทใ์ห้ตดัออก  50,000  บาท  คงไว ้ 

50,000  บาท  ตามท่ี  นายทองดาํ  จาํปาบุรี  ขอแปรญตัติตดัออก 



ประธาน ฯ - เงินท่ีประชุมสภา อบต.  ขอแปรญตัติตดัออกมา  จาํนวน  332,000  บาท  ท่าน       

ส.อบต.  จะทาํอยา่งไรต่อไป 
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ท่ีประชุม ฯ - ปรึกษากนัพอสมควร  จึงมีมติ  ดงัน้ี  เงิน  332,000  บาท  แยกเป็น 

1.จาํนวนเงิน 33,200 บาท  ใหเ้พิ่มไวท่ี้สอบเขตท่ีสาธารณะประโยชน์ 

2.จาํนวนเงิน 200,000  บาท  เพิ่มโครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

3.จาํนวน 100,000  บาท  เพิ่มไวใ้นงบกลาง  ประเภทเงินสาํลองจ่าย  ไวใ้ชจ่้ายใน

กรณีฉุกเฉิน  และท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทเ์ห็นชอบใหเ้พิ่มไดต้ามจาํนวนดงักล่าว   

นายอนุวฒัน์ ฯ - ผม นายอนุวฒัน์  พนัธ์แสง  นิติกร  ก่อนลงมติผมขอช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ  

สอบเขตท่ีสาธารณะ  หมู่  2  ประมาณ  3  แปลง ๆ ละ  3,000  บาท  รวมเป็นเงิน  

9,000  บาท  ถา้สอบเขาก็วดัระยะห่างจากตวัเมือง  ถา้เอกชนกบัเอกชน  ท่ีสาธารณะ

ประโยชน์  ถา้วดัตามระยะทาง  หมู่  2  มีระยะทาง  350  เมตร  ผมอยากให้มีการ

สอบท่ีสาธารณะประโยชน์  มียอด  50,000  บาท  พอแล้ว  ให้ใช้สอบเฉพาะท่ี

สาธารณะประโยชน์จริง  ๆ  จาํเป็นจริง  ๆ  จึงโอนเงินเขา้มาจ่ายได ้  

ส.อ.ประเสริฐ ฯ - ผม ส.อ.ประเสริฐ  วิริยะ  ผอ.กองช่าง  แต่ก่อนการสอบเขตท่ีสาธารณะประโยชน์  

ข้ึนอยูก่บัพื้นท่ีว่าจะดาํเนินการอย่างไร  สอบเขตปักป้ายห้ามก็ได ้ ทาสีเสาติดป้าย

หา้มก็ได ้

ประธาน ฯ - 4.2 โครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่   4  จ ํานวน   40,000  บาท  เชิญ  นายจักรา           

ไชยโคตร  ช้ีแจงรายละเอียดครับ   

นายจกัรา ฯ - ผมนายจกัรา  ไชยโคตร  รักษาการ  เจา้หนา้ท่ีพสัดุ  ผมไดป้รึกษาสํานกังานทอ้งถ่ิน

ว่า  ก่อนยกเลิกสัญญา  ต้องมีเหตุผลในการยกเลิก  เสนอเร่ืองต่อ  นายก  อบต.

พิจารณา  ทาํหนังสือเบิกเลิกสัญญา  คณะกรรมการตรวจจ้าง  ช่างควบคุมงาน

ดาํเนินการ  ขอบอกเลิกสัญญายินยอมไม่เรียกค่าเสียหายใด  ๆ  เจา้หน้าท่ี  อบต.  

ยกเลิกสัญญาไปแลว้  จะดาํเนินการรวมกนัก่อนหลงัสร้างหอถงัประปาต่อไป 

ส.อ.ประเสริฐ ฯ - ผม ส.อ.ประเสริฐ  วิริยะ  ผอ.กองช่าง  ผมเข้าประชุมกับท้องถ่ินอาํเภอเมือง  

แนวทางบอกเลิกสัญญา  เน่ืองจากเป็นท่ีเอกชนและทาํหนงัสือหาผูรั้บจา้ง  การจ่าย

ขาดเงินสะสม  ขยะทอ้งถ่ินให้ลดขยะลงให้ไดเ้ป็นวาระแห่งชาติ  และบา้นเทิดไท

องคร์าชนั  เจาะบ่อในพื้นท่ีเอกชน  ถา้ไม่มีประโยชน์ต่อประชาชนก็เบิกเลิกสัญญา

ได ้ ผูรั้บจา้งเคยร่วมงานกบั อบต.มาตลอด  ไม่น่าจะมีปัญหา  และท่ีดินตรงน้ีจะมี

นํ้าจืด  ไม่มีปัญหาและก่อสร้างหอถงัดว้ยในลาํดบัถดัไป 

ผอ.กองคลงั - ดิฉัน  นางธนัญญา  ชินวรรณ  ผอ.กองคลัง  การเบิกเลิกสัญญาก็ทําได้  คือ               

1.กองช่าง  2.คณะกรรมการตรวจงานจา้ง  3.ปลดัและคณะผูบ้ริหาร  ผา่นมา  กอง



คลงั  และพสัดุก็จะดาํเนินการไปได ้
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นายบุญสวน ฯ  - ผม นายบุญสวน วชิาสวสัด์ิ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี 1  

ชุมชนได้ประโยชน์แจ้งผูรั้บจ้างทาํสัญญาต่อไป  ให้รีบดําเนินการประชาชน

เดือดร้อน   

นายแปลก ฯ  - ผม นายแปลก  คาํเบา้เมือง  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 9 

อยากสอบถามว่าผูรั้บจ้างจะยอมบอกเลิกสัญญาจ้างหรือไม่  ขออนุมติัเจาะบ่อ

บาดาลหมู่  4  ถา้เจาะแลว้ไม่เจอนํ้าจืด  จะขออนุมติัเร่ือย ๆ ไปหรือไม่          

ประธาน ฯ - ให้กองช่างดาํเนินการ  ขอให้ยกเลิกสัญญา  และดาํเนินการต่อไป  ผมจะขออนุมติั

วา่เห็นควรจะบอกยกเลิกสัญญาจา้งหรือไม่  ตามท่ีอภิปรายมาแลว้  เจาะบ่อบาดาล

หมู่  4  โรปดยกมือ 

ท่ีประชุม ฯ - ปรึกษากนัพอสมควร  จึงมีมติเป็นเอกฉนัท์ให้ยกเลิกสัญญาเจาะบ่อบาดาล  หมู่  4  

และมอบให้กองคลัง  กองช่าง  และ  ปลัด อบต.  รวมทั้งเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง

ดาํเนินการได ้  

ประธาน ฯ - ต่อไปผมจะขอมติต่อว่าเห็นควรเจาะบ่อใหม่ท่ีท่ีดินของนางบุญช่วย  จาํปาบุรี     

เจาะบ่อบาดาลเพิ่ม  หรือไม่โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม ฯ - มีมติเป็นเอกฉนัทใ์หเ้จาะบ่อบาดาลใหม่ไดท่ี้ดินของนางบุญช่วย  จาํปาบุรี  ได ้

ประธาน ฯ - ผมจะขออนุมติัท่ีประชุมว่า  จะให้ก่อสร้างหอถังสูงท่ีดินนางบุญช่วย  จาํปาบุรี        

ต่ออีกหรือไม่  โปรดยกมือ   

ท่ีประชุม ฯ - ปรึกษากนัพอสมควร  จึงมีมติเป็นเอกฉนัท ์ ให้ก่อสร้างหอถงัท่ีดินของนางบุญช่วย  

จาํปาบุรี  ไดต่้อไป 

ประธาน ฯ - 4.3 กาํหนดสมยัประชุมสภา อบต.ห้วยแอ่ง  ประจาํปี  2560  ว่าปี  2560  น้ี  สภา     

จะกาํหนดใหมี้ก่ีสมยั  เดือนอะไร  วนัท่ีเท่าไหร่  เร่ิมตน้และส้ินสุด   

นายทองดาํ ฯ - ผม  นายทองดาํ  จาํปาบุรี   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 1 

ผมขอเสนอ  4  สมยั  เดือน  ภุมภาพนัธ์  มิถุนายน  สิงหาคม  และพฤศจิกายน       

นายบุญสวน ฯ  - ผม นายบุญสวน วชิาสวสัด์ิ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี 1  

ผมขอเสนอ  4  สมยั  ครับ  เหมือนท่านทองดาํ   

นายธงชยั  ฯ - ผม  นายธงชยั  มาตรภูธร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 3 

ขอเสนอ 4 สมยั  เดือน  กุมภาพนัธ์ ระหวา่งวนัท่ี  15 – 30  เดือน  มิถุนายน  ระหวา่ง

วนัท่ี  15-30  เดือนสิงหาคม  ระหวา่งวนัท่ี  15-30  และเดือน พฤศจิกายน  ระหวา่ง

วนัท่ี  15-30  รวมเป็น  4  สมยัครับ   



ประธาน ฯ - เม่ือไม่มีท่านใดจะเสนออีก  ผมจะขอมติท่ีประชุมว่าเห็นดว้ยกบัท่านธงชยั  มาตร

ภูธร  หรือไม่  โปรดยกมือ 

/ ท่ีประชุม ฯ ... 
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ท่ีประชุม ฯ - ปรึกษากนัพอสมควร  จึงมีมติเป็นเอกฉนัท ์ ใหก้าํหนดสมยัประชุมสภา  อบตงหว้ย

แอ่ง  4  สมยั  ตามท่ี  นายธงชยั  มาตรภูธร  เสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  5   - เร่ืองอ่ืน  ๆ   

ประธาน ฯ - มีท่านใดมีเร่ืองท่ีจะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบหรือไม่  เชิญครับ 

ส.อ.ประเสริฐ ฯ - ผม ส.อ.ประเสริฐ  วิริยะ  ผอ.กองช่าง  ผมขอแจง้วา่ขณะน้ีช่วงหนา้ฝนตกหนกั  มี

ถนนขาด  ชาํรุด  หลายเส้นทาง  ให้แจง้และทาํหนงัสือครับ  ผมจะออกสํารวจและ

ประมาณการต่อไป 

ท่ีประชุม - รับทราบ 

ประธาน ฯ - วันน้ีก็ประชุมมาพอสมควรแล้ว   ผมขอนัดประชุมในคร้ัง ต่อไปในวัน ท่ี                 

30  สิงหาคม  2559  เวลา  09.00  น.  ณ  ห้องประชุม  อบต.ห้วยแอ่ง การแต่งกาย

เคร่ืองแบบสีกากีคอพบั  วนัน้ีเลิกประชุม 

 

 

เลิกประชุมเวลา  16.00   น. 

 

 

                                      (ลงช่ือ)                                                     ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 

                                                             (นางสาวอรัญญา    แคนหนอง) 

                                               เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

 

 

                      (ลงช่ือ)                                                 ผูต้รวจจดบนัทึกการประชุม 

                                                                (  นายประมวล    สีดํา  ) 

                                               ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 
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(ลงช่ือ)        ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

              (นายทองดํา   จําปาบุรี) 

                                    สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ 1 
 

 

 

(ลงช่ือ)        ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

(นางสุภาพ   พรมมร) 

                     สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 7 
 

 

 

(ลงช่ือ)         ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

(นายแปลก   คําเบ้าเมือง) 

                       สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 9 

 
 

(ลงช่ือ)         ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

(นายสมัคร   ภาวะหาญ) 

                     สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 2 

 
 

(ลงช่ือ     ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

(นายสวสัดิ์   สมบัติหอม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                      สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 3 

 

 

 

 



 

 


